



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี
รับเลขที่ ๕/๒๕๖๖
วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๖

ที่ นว ๐๐๓๓/๕๖

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ถนนพหลโยธิน นว ๖๐๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด

เรียน สาธารณสุขอำเภอตากลี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี ที่ นว ๐๖๓๒/๒๐๔๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สาธารณสุขอำเภอตากลี ได้รายงานผลการตรวจสอบหาซื้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง รายงานผลการกำหนดราคาขั้นต่ำ กรณีขอจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๒๗ รายการ ตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เห็นชอบให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๒๗ รายการได้ ในราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกำหนด โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕(๑) เมื่อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ทราบ เพื่อจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรวาล จุฑาสงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๕๖๒๓ ๒๐๐๑ ๖ ต่อ ๑๓๘

โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๕๒๑๒





ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด

ด้วย จังหวัดนครสวรรค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากาลี อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒๗ รายการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

การขายทอดตลาดพัสดุจากการรื้อถอน จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากาลี อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าประมูล ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากาลี อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์

เงื่อนไขการขายทอดตลาด

๑. คณะกรรมการจำหน่ายฯ จะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา
๒. ผู้มีสิทธิเข้าประมูลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคาเท่านั้น โดยนำหลักฐานมาแสดงแก่คณะกรรมการจำหน่ายฯ ในวันลงทะเบียน ดังนี้
 - ๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
 - ๒.๒ กรณีนิติบุคคลให้นำสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง
 - ๒.๓ กรณีผู้เข้าประมูลกระทำการในนามบุคคลอื่นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดง
๓. คณะกรรมการจำหน่ายฯ โดยวิธีขายทอดตลาด จะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้กับผู้ร่วมการประมูลขายทอดตลาดทราบราคาก่อนเริ่มการประมูล และจะเรียกชื่อผู้เข้าประมูลลำดับแรกก่อนไปหลังตามทีลงทะเบียนเข้าประมูลไว้ไปตามลำดับเพื่อให้เสนอราคา หากเรียกชื่อผู้เข้าประมูลรายใดแล้วไม่เสนอราคา หรือไม่อยู่ถือว่าหมดสิทธิที่จะเสนอราคาต่อทันที โดยจะต้องเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมินขั้นต่ำ แต่จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินไม่ได้ สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าที่ผู้อื่นเสนอไว้
๔. ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาดหากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้วคณะกรรมการจำหน่ายฯ โดยวิธีขายทอดตลาด จะทำการปิดประมูลขายทอดตลาด ให้ถือว่าผู้ที่ได้เสนอราคาไว้สูงสุดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะการประมูล
๕. การชำระเงิน ผู้ชนะการประมูลราคา ต้องชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่ประมูลได้ทันที

๖. คณะกรรมการจำหน่ายฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่พิจารณาราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดหรือยกเลิการเสนอราคาก็ได้ หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคา หรือเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้เสนอราคาเสนอไว้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการจำหน่ายฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๗. ผู้ชนะการประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่เสนอราคาได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่พัสดุนั้น ตั้งอยู่ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ให้เรียบร้อย หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จังหวัดนครสวรรค์จะไม่รับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายพัสดุดูออกจากบริเวณผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ชนะการประมูลต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นทั้งสิ้น

๘. จังหวัดนครสวรรค์ ถือว่าผู้ร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาด วัสดุจากการรื้อถอนครั้งนี้แล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดหรือยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการประมูลขายทอดตลาดนั้น ได้กระทำโดยไม่สุจริต และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเด็ดขาด ในกรณีเช่นนี้ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายจักรวาล จุฑาสงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์